

Giải đáp về cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt"

Hỏi: Hiện nay chúng tôi còn lúng túng và đang mò mẫm trong việc phân công huyện ủy viên phụ trách ngành đồng thời giúp đỡ xã và ủy viên thường vụ vừa phụ trách khối vừa phụ trách vùng. Huyện chúng tôi là huyện miền núi, bị con sông Đà chia cắt thành hai vùng (hữu ngạn và tả ngạn), dân số và ruộng đất gần bằng nhau nhưng đi lại bên tả ngạn chủ yếu là ngựa và đi bộ; vùng tả ngạn lại có bốn con suối chia vùng làm bốn khoảnh, vào mùa nước, có khi phải chờ ba, bốn ngày mới qua lại được: có xã về huyện ba ngày, có bản về trụ sở xã hai ngày. Do đó thời gian bỏ ngành, khối bình thường là 15 ngày trong một đợt xuống xã, nếu đợt xuất mất hàng tháng. Nên giải quyết như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Đình Lục

Bí thư huyện ủy Mường La, Sơn La

Trả lời: Việc phân công ủy viên thường vụ phụ trách khối, vùng và huyện ủy viên phụ trách ngành, xã là phải tùy theo khả năng thực tế của cán bộ mà phân công cho thích hợp ; đồng thời cũng phải căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương mà vận dụng theo như nghị quyết 136, chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng và bản quy định về chức trách, tổ chức, phương pháp công tác... của huyện ủy mà Ban tổ chức trung ương đã hướng dẫn. Với đặc điểm của địa phương mà đồng chí đã nêu ở trên, chúng tôi thấy đối với các xã thuộc vùng tả ngạn sông Đà không nên phân công một ủy viên thường vụ phụ trách khối đồng thời phụ trách vùng mà nên tách hẳn một ủy viên thường vụ chuyên trách vùng đó; ngoài đồng chí ủy viên thường vụ, nên phân công thêm một số huyện ủy viên là phái viên, nếu số phái viên là huyện ủy viên có hạn thì nên tăng cường hơn nữa số phái viên

của huyện ủy (không phải là huyện ủy viên). Ngoài việc phân công như trên nên có sự quy định việc liên hệ giữa vùng và bộ phận thường trực của huyện ủy, giữa đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách vùng với các đồng chí phái viên của huyện ủy nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí đó có thời gian đi sâu giúp xã và hợp tác xã được nhiều hơn.

Hỏi: Việc tiến hành nhận xét và phân loại huyện ủy viên đạt yêu cầu "bốn tốt" hiện nay đang có hai ý kiến một ý kiến cho rằng việc phân loại huyện ủy viên phải dựa vào tiêu chuẩn và kết quả phấn đấu, có thể có trường hợp một huyện ủy viên đạt yêu cầu "bốn tốt" nhưng xã của đồng chí phụ trách chưa phải là "bốn tốt" hoặc ngược lại. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đã là huyện ủy viên đạt yêu cầu "bốn tốt" thì đảng bộ xã mà đồng chí đó phụ trách phải là đảng bộ cơ sở "bốn tốt". Thế nào là đúng?

Đồng chí Nguyễn Đình Lực

Bí thư huyện ủy Mường La, Sơn La

Trả lời: Về vấn đề nhận xét và phân loại huyện ủy viên, trước hết phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ đã được phân công, vào chương trình phấn đấu cá nhân xem có hoàn thành với mức cố gắng vươn lên hay không ? Đồng thời phải xem xét cả sự tác động giúp đỡ của đồng chí đó đối với cơ sở kết quả nhiều hay ít ? Nếu đồng chí đó đã có nhiều cố gắng và sự giúp đỡ đó có nhiều tác dụng thiết thực đối với cơ sở thì vẫn xứng đáng là huyện ủy viên đạt yêu cầu "bốn tốt" mặc dù cơ sở đó chưa đạt được "bốn tốt", còn việc xã đó chưa đạt được "bốn tốt" có thể có nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân khách quan (tác động của đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã) còn phải xem xét cả sự nỗ lực chủ quan của cơ sở và những điều kiện thực tế khác; đồng thời còn phải xem xét cả sự tác động của tập thể thường vụ huyện ủy đối với đồng chí huyện ủy viên đó, nhất là đối với những cơ sở yếu, kém có nhiều khó khăn.

Hỏi: Việc phân đấu của các huyện ủy viên vừa phụ trách ngành đồng thời được phân công giúp đỡ một xã còn lúng túng, có khi nặng về công tác của ngành mà còn ít tham gia giúp đỡ được xã hoặc ngược lại: ý nghĩa của việc phân công này là gì?

Huyện ủy Yên Lạc (Vĩnh Phú) và Việt Yên (Hà Bắc)

Trả lời: Điểm b, mục 3, chỉ thị số 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng đã chỉ rõ: "các huyện ủy viên phụ trách ngành đồng thời được phân công giúp đỡ một xã để giúp huyện ủy đẩy mạnh các mặt công tác ở cơ sở đồng thời để có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế chỉ đạo công tác của ngành và tham gia lãnh đạo tập thể được tốt, khi giúp đỡ xã nào sẽ chỉ đạo riêng công tác của ngành mình ở xã đó". Căn cứ vào tinh thần của chỉ thị nói trên thì thực chất của việc phân công huyện ủy viên phụ trách ngành đồng thời giúp đỡ một xã và một số ủy viên thường vụ vừa phụ trách khối vừa phụ trách vùng là sự kết hợp giữa cấp huyện với cấp cơ sở giữa Đảng với chính quyền và các đoàn thể quần chúng nhằm mục đích cao nhất là tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở vững mạnh; đó cũng là phương thức chỉ đạo cách mạng mà các huyện ủy viên đều phải thi hành. Về yêu cầu và nội dung của việc giúp đỡ một xã cần chấp hành đầy đủ như bản quy định về chức trách, tổ chức phương pháp và các chế độ công tác của huyện ủy mà Ban tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn cụ thể mặt khác phải thấy rằng việc giúp xã có quan hệ mật thiết với chỉ đạo công tác của ngành, có nắm được tình hình ở cơ sở, hiểu được cơ sở và qua việc làm của cơ sở mới làm cho ngành hiểu được nhiệm vụ của ngành phải phục vụ chung, phục vụ công tác trung tâm và sự lãnh đạo của Đảng một cách cụ thể như thế nào? Và chỉ có thông qua việc làm của cơ sở mới kiểm tra được chủ trương của ngành mình đúng hay sai, mới hiểu rõ được cán bộ đảng viên, mới phát hiện được kịp thời những người tốt để có kế hoạch bồi dưỡng và sử dụng cho tốt... Vì vậy việc giúp xã chẳng những là để củng cố cơ sở mà còn giúp

cho việc làm, công tác của ngành được tốt và giúp cho đồng chí huyện ủy viên đó tham gia vào sự lãnh đạo tập thể của huyện ủy được tốt hơn.

Hỏi: Là huyện miền núi, dân số đông, địa dư rộng nhưng số lượng huyện ủy viên cũng chỉ có 25 (như các huyện miền xuôi), biên chế cũng như ở miền xuôi, do đó việc phân công huyện ủy theo như chỉ thị và nghị quyết của Ban bí thư có nhiều khó khăn; làm thế nào?

Huyện ủy Lục Nam (Hà Bắc)

Trả lời: Điểm b, mục 3, chỉ thị 146 của Ban bí thư Trung ương Đảng đã nói rõ: "Cấu tạo của một huyện ủy phải bảo đảm tốt yêu cầu về lãnh đạo toàn diện của huyện ủy cả về công tác, sản xuất, chiến đấu, đời sống; cả về công tác đảng. Phải tùy theo tình hình thực tế và đặc điểm về nhiệm vụ của địa phương mà xem xét cụ thể đặc điểm về cấu tạo của huyện cho phù hợp, bảo đảm vừa có những đồng chí phụ trách chỉ đạo các khối và ngành công tác trọng yếu, vừa có những đồng chí chuyên trách giúp đỡ cơ sở; các đồng chí huyện ủy viên sẽ bổ sung năng lực và trình độ hiểu biết cho nhau và theo trách nhiệm được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để bảo đảm một cách tốt nhất yêu cầu về lãnh đạo tập thể và toàn diện của huyện ủy, và về chỉ đạo cụ thể tại chỗ cho cơ sở". Theo yêu cầu trên, Ban bí thư đã quy định "Các huyện ủy nói chung có từ 23 đến 27 huyện ủy viên, các huyện ủy có khoảng từ 10 xã trở xuống có thể chỉ cử 19 hoặc 21 đồng chí". Căn cứ vào tinh thần trên nếu xét thấy cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo của huyện ủy thì có thể đề nghị với tỉnh ủy nâng số lượng lên 27 đồng chí: còn về mặt biên chế cho các cơ quan dân đảng không phải các nơi đều giống nhau mà có sự phân biệt giữa các huyện miền xuôi với các huyện miền núi, ví dụ: các huyện miền xuôi: có trên 35 xã và thị trấn thì số biên chế cũng như các huyện miền núi có trên 25 xã và thị trấn. Toàn bộ vấn đề biên chế dân đảng, Ban tổ chức trung ương đã có dự thảo thông tri và đã gửi các địa phương, các đồng chí liên hệ với tỉnh thì sẽ rõ.

